

Đời Sống Đấng Christ

Gốc Nho Và Nhánh

Giăng 15:1-8

Câu Gốc
Thiếu Nhi

“Vì ngoài ta, các người chẳng làm chi được.” Giăng 15:5

Câu Gốc
Nhi Đồng

“Ta là gốc nho, các người là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái; vì ngoài ta, các người chẳng làm chi được.” Giăng 15:5

Câu Chuyện
Kinh Thánh

Đây là phần tóm lược câu chuyện Kinh Thánh để giúp thêm cho bạn khi chuẩn bị. Trong thời gian nghiên cứu cá nhân, dùng phần tóm lược như là sự hướng dẫn, và ghi chú để giúp cho bạn chuẩn bị cho bài học. Xin đừng đọc phần này cho các em.

Các em có để ý là vài câu chuyện trong Kinh Thánh chúng ta đã đọc hay học nói về cây cỏ, của cải hay là cái gì đó mà không phải là con người? Sách Giăng không có nhiều câu chuyện như vậy như sách Ma-thi-ơ hay Mác, nhưng cũng có vài câu chuyện. Các em có nhớ chúng ta đã học về người chăn và chiên trong Giăng 10? Chúa Giê-xu nói người chăn chiên là tượng trưng cho Ngài, và chiên tượng trưng cho chúng ta! Và câu chuyện mùa gặt trong Giăng 4? Chúa Giê-xu phán với các môn đồ rằng đã đến mùa gặt, nhưng Ngài không nói về lúa thóc bị nhổ lên khỏi mặt đất. Chúa Giê-xu nói về những người sẵn sàng nghe Đức Chúa Trời quá yêu thương họ nên đã sai Con Độc Sanh của Ngài cho họ. Còn câu chuyện về hạt giống rớt xuống đất và chết trong Giăng 12 thì sao? Chúa Giê-xu nói đến sự chết của Ngài và chúng ta đến để biết Ngài. Chúa Giê-xu thường dùng những việc thông thường hằng ngày để giải thích về Đức Chúa Trời.

Vâng, chúng ta tiếp tục học sách Giăng và chúng ta đã đến đoạn 15. Chúa Giê-xu và các môn đồ vừa rời phòng mà họ dùng bữa tối và đi qua thành Giê-ru-sa-lem. Chúa Giê-xu nói với họ về gốc nho và nhánh. Có rất nhiều cây nho ở trong thành Giê-ru-sa-lem, trên các ngọn đồi và chung quanh họ. Chúa Giê-xu đã dùng thí dụ đơn giản quen thuộc là cây nho để giải thích cho họ biết thế nào họ có thể sống những ngày kế tiếp sau khi Ngài chết và cả cuộc đời của họ. Chúa Giê-xu phán, “Ta là gốc nho, các người là nhánh nho, và Đức Chúa Trời là người coi sóc vườn nho.” Tôi không biết các em thế nào,

Mục Đích
Bài Học

Cắt nghĩa việc dùng những ẩn dụ; câu chuyện của những việc hằng ngày với bài học thuộc linh.
Ý thức việc ở trong Chúa Giê-xu.

nhưng khi tôi nghĩ đến gốc nho và nhánh, tôi nghĩ chúng là hai thứ cây khác nhau, như cành trên một thân cây và gốc nho thì nhỏ và dài hơn. Nhưng cây nho thì gốc nho là một phần của cây nho được chôn dưới đất và nhánh nho thì mọc từ gốc nho và là sự phát triển của cây nho. Các em nghĩ nó sẽ như thế nào nếu chúng ta cắt những nhánh nho? Các em có nghĩ là cây nho có thể mọc từ những nhánh đã cắt? Chắc là không! Nhưng tại sao? Sức sống của cây nho đến từ nhánh nho hay nó đến từ gốc nho được chôn sâu dưới đất cung cấp nhựa sống cho cả cây nho? Sự sống đến từ gốc nho và không nối kết với gốc nho thì không có kết quả được.

Các em có nghĩ là cắt những nhánh nho luôn là điều không tốt? Các em tin hay không, nếu cắt đúng cách, cắt những nhánh nho là điều tốt. Chúa Giê-xu cũng nói đến điều này khi Ngài đi với các môn đồ mình. Ngài nói với họ rằng nếu nhánh nào không kết quả thì không tốt cho việc gì cả cần phải cắt bỏ và đốt đi. Nhưng Chúa Giê-xu cũng nói nếu những nhánh nào kết quả, nó cần được cắt hay tỉa sửa. Tỉa nghĩa là cắt nhánh tốt để có chỗ mọc thêm nhánh khác. Khi chúng ta cắt một nhánh tốt, sẽ có nhiều nhánh khác mọc ra thêm từ đó. Và nếu nhiều nhánh mọc ra thêm từ một nhánh thì các em nghĩ sẽ kết quả thế nào? Nó sẽ sai trái hơn!

Các em và tôi có giống những nhánh nho không? Chúng ta có thể dang tay ra giống như những nhánh nho, nhưng cây và lá không mọc ra từ chúng ta! Vậy thì Cha Giê-xu có ý gì khi Ngài nói chúng ta là nhánh của gốc nho Ngài? Chúa Giê-xu giải thích với các môn đồ Ngài, hay những người tin nhận Ngài, rằng như những nhánh nho không thể kết quả nếu không liền với gốc nho, Chúa Giê-xu không thể làm những điều lớn lao qua họ nếu họ không liền với Ngài, hay gần Ngài, và chúng ta cũng vậy. Chúa Giê-xu bảo họ rằng họ sẽ không làm gì được nếu không có Ngài. Điều đó có nghĩa là nếu họ làm mà không nhờ cậy và hướng dẫn của Ngài, họ không thể thành công được điều gì. Nhưng nếu họ để Ngài kiểm soát và hành động qua họ, họ có thể làm được những điều mà họ không thể tưởng được! Chúng ta cần phải liên kết với Chúa Giê-xu. Ngài phải ở trong đời sống và sinh hoạt hằng ngày của chúng ta, vì chúng ta không thể làm gì ngoài Ngài! Chúa Giê-xu có đang kiểm soát đời sống các em không? Các em có theo Ngài và liên kết với Ngài không? Nếu chưa, chúng ta sẽ nói về chuyện đó!

Dùng một vòng tròn tím, viết mỗi chữ câu gốc trên đó. Cho các em chơi với các vòng tròn, sắp lại theo thứ tự. Khi các em có thể đọc thuộc, gắm một trái nho trên câu gốc và đem về nhà.

Trò Chơi
Câu Gốc

Chuẩn Bị Cho Tuần Tới

Bài 36

Yêu Chúa Giê-xu

Giăng 14:19-24, 15:9-27, 16:5-24

Bài Học Cho Thiếu Nhi

Gốc Nho Và Nhánh

Hát: “Ngài là gốc nho” giai điệu bài “His Banner Over Me Is Love”

Ngài là gốc nho chúng ta là nhánh, hãy ở trong Ngài
Ngài là gốc nho chúng ta là nhánh, hãy ở trong Ngài
Ngài là gốc nho chúng ta là nhánh, hãy ở trong Ngài
Chúng ta không làm được gì nếu không có Ngài.

Dạy: Các em có nghĩ rằng ngay cả khi Chúa Giê-xu dạy dỗ, Ngài cũng kể chuyện? Vâng, Ngài đã làm! Bài học Kinh Thánh hôm nay là một câu chuyện Chúa Giê-xu nói với các môn đồ. Chúa Giê-xu tìm cách nói với họ những gì họ biết để dễ cho họ hiểu những bài học khó. Ngài nói về cây nho. Ngày hôm nay, hầu hết chúng ta không biết gì về cây nho vì chúng ta sống trong thành phố và chung cư. Nhưng có thể ông bà các em có vài bụi nho hoang mà các em thích hái. Dù không, tôi sẽ giúp các em biết đủ để hiểu câu chuyện của Chúa Giê-xu.

(Dùng một hình ảnh cây nho để giúp các em hiểu bạn nói gì.) Các em có biết cây nho có hai phần không? Gốc nho là phần chôn dưới đất và lớn lên. Phần khác là nhánh nho. Nhánh nho mọc từ gốc nho và trái thì đậu trên nhánh nho. Những nhánh tốt thì ra trái. Nhánh xấu thì không. Những nhánh xấu cần phải cắt bỏ vì không có ích gì. Nhưng đôi khi những nhánh tốt cũng cần phải tỉa sửa. Những nhánh tốt, dĩ nhiên không cắt hết, chỉ cần ngăn thôi. Và rồi điều kỳ lạ xảy ra. Những nhánh ngăn này bắt đầu nảy chồi xanh. Những chồi xanh này dần dần thành lá. Những lá này lần lần thành những cọng nhỏ và rồi thành nhánh nho. Nhưng nó không chỉ mọc ra từ một chỗ của nhánh cũ. Trên một nhánh bị cắt, nhiều nhánh khác được mọc ra. Và nếu nhiều nhánh mới mọc ra, sẽ có nhiều trái!

Nhưng chúng ta có thể học được gì từ những chùm nho này? Chúng ta biết rằng chúng ta như những nhánh nho cần phải dính liền với gốc nho, chúng ta cần phải dính liền với Chúa Giê-xu. Chúng ta làm được điều này bằng cách đọc Kinh Thánh và đi nhà thờ. Chúng ta cũng học được rằng nhánh nho cho ra trái, thì chúng ta cần phải làm điều tốt. Những điều tốt không giúp chúng ta đủ tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời, nhưng khi chúng ta dành thì giờ với Chúa Giê-xu chúng ta sẽ muốn làm điều tốt. Còn em thì thế nào? Những điều tốt gì mà em có thể làm hôm nay?

Cầu nguyện: Cảm ơn Chúa Giê-xu, vì đã kể chuyện giúp chúng con hiểu thêm về Ngài.

Sinh Hoạt

- Cung cấp giấy tô màu và ô chữ sẽ làm tăng hiệu quả những gì bạn dạy hôm nay.
- Nếu bạn quen thuộc với việc tỉa cây và có một cây nhỏ cần tỉa có thể đem vào lớp, một bài học thực tiễn về tỉa cây sẽ giúp cho sự hiểu biết việc cắt ngắn cành tốt. Dùng cơ hội này thảo luận với các em về sự “kết quả.” Nhánh tốt, liền với gốc sẽ sanh trái. Nhánh xấu chỉ là cây chết không sanh trái. (Bạn có thể dùng những cây này trong lớp để dùng vào cơ hội khác.)
- Bạn có thể tạo thêm những sinh hoạt tập trung chủ đề “Ta là” của Chúa Giê-xu suốt sách Giăng. Chúng bao gồm, Bánh hằng sống (Giăng 6:35), Sự sáng thế gian (Giăng 9:5), Cửa chiên (Giăng 10:7), Người chăn hiền lành (Giăng 10:11, 14) Sự sống lại và sự sống (Giăng 11:25), Đường đi, lẽ thật và sự sống (Giăng 14:6), và Gốc nho (Giăng 15:1)
- Làm những chùm nho ăn được bằng kẹo thạch hay kẹo tròn.
- Cho các em uống nước trái nho với bánh.
- Cho các em chơi với những đất sét nâu.
- Làm những chùm nho từ những miếng xốp tròn màu tím với những lá bằng xốp hình tam giác màu xanh lá cây. Nhớ dán câu gốc.

Gốc Nho và Nhánh

Giăng 15:1-8

SINH HOẠT